

วงสา ไชยะวง : การคุ้มครองเด็กหญิงชาวขมุซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จาก สปป. ลาว: ศึกษากรณีการเตรียมกระบวนการคืนสู่สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย (PROTECTION OF TRAFFICKED KHMU GIRLS FROM LAO PDR: CASES OF PRE-REINTEGRATION PROCESS AND HUMAN SECURITY IN THAILAND) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ศ. ดร.สุภางค์ จันทวานิช, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: ดร.รัชดา ไชยคุปต์, 73 หน้า.

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของเด็กหญิงชาวขมุลาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ในปัจจุบันมีเด็กหญิงชาวขมุจำนวนหนึ่งจากจังหวัดหลวงน้ำทาซึ่งเป็นจังหวัดที่ยากจนทางภาคเหนือของ สปป.ลาว หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเพื่อแสวงหางานทำ ดังปรากฏในปี พ.ศ 2557 มีเด็กหญิงชาวขมุจำนวน 150 คนที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกช่วยเหลือที่ศูนย์คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

จุดมุ่งหมายของงานวิจัยชิ้นนี้คือ 1) ศึกษาการคุ้มครองและการดำเนินคดีแก่เด็กหญิงขมุที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการคัดแยกผู้เสียหาย 2) ศึกษาการช่วยเหลือเพื่อกลับคืนสู่สังคมแบบยั่งยืน โดยเน้นการศึกษาผู้ใหญ่ และการฝึกอบรมวิชาอาชีพ และ 3) ศึกษาความเป็นไปได้ของการกลับคืนสู่สังคมของเด็กหญิงชาวขมุที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เหล่านี้

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเด็กหญิงขมุ 7 คนที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกระบวนการเตรียมกลับคืนสู่สังคม โดยผู้วิจัยได้ช่วยสอนภาษาลาวให้แก่เด็กหญิงชาวขมุที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เหล่านี้ ผลการวิจัยผู้เสียหายมีทั้งที่ถูกบังคับให้บริการทางเพศและทำงานได้รับการช่วยเหลือออกจากสถานที่ทำงานและร้านค้าโอเคโดยทีมสหวิชาชีพ หลังจากถูกคัดแยกว่าเป็นเหยื่อได้ถูกนำตัวไปที่ศูนย์คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองในการดำเนินคดีและได้รับการแจ้งสิทธิ์ของผู้เสียหายและสิทธิ์ในการเรียกเงินชดเชยที่ศูนย์คุ้มครอง ผู้เสียหายได้รับการเตรียมตัวเพื่อกลับคืนสู่สังคมลาว โดยการเรียนภาษาลาวและฝึกวิชาอาชีพเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนเมื่อกลับไป ในแง่ความมั่นคงของมนุษย์ผู้เสียหายมีความมั่นคงด้านอาหาร ได้ปลูกผักกินเองและได้รับบริการสุขภาพกายและจิตที่ศูนย์คุ้มครอง สำหรับความมั่นคงด้านอื่นๆ ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ในเวลาจำกัด

สาขาวิชา การพัฒนาระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2557

ลายมือชื่อนิติต

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาร่วม